
Mạnh và Yếu trong văn phạm đúc ngữ

Anonyme writes:
cho e hỏi , thế nào là danh từ mạnh và yếu .

Trong văn phạm Đức ngữ khi ta nói đến mạnh hay yếu thì chỉ có 3 nhóm từ loại bị ảnh hưởng này:

1. danh từ 
2. động từ
3. sự biến cách của tĩnh từ

Danh từ Mạnh hay Yếu được định nghĩa qua dạng biến cách ở GENITIV. Trong cách 2 chúng ta thấy rõ ràng sự khác biệt của danh từ
Mạnh và Yếu.

Danh từ MẠNH giống đực khi đổi qua Genitiv sẽ có đuôi -s hay -es (chữ một vần như Tisch, Stuhl, Mann, Freund...)

Genitiv:  des Tisches, des Stuhles, des Mannes, des Freundes....... (đơn vận)
Genitiv:  des Lehrers, des Schülers, des Füllers, des Wagens....     (đa vận)

Danh từ YẾU giống đực khi đổi qua Akk, Dativ và Genitiv sẽ có đuôi -n hay -en (hoặc -ens)

Genitiv: des Menschen, Herrn, Vietnamesen, Bauern, Namens
Dativ:    dem Menschen, Herrn, Vietnamesen, Bauern, Namen
Akkus:   den Menschen, Herrn, Vietnamesen, Bauern, Namen

Phần đông danh từ giống đực loại yếu thường tận cùng bằng -e như các danh từ giống cái. 

der Bote, der Chinese, der Name, der Buchstabe, der Friede, der 
Gedanke, der Glaube, der Knabe, der Laote, der Däne

die Lampe, die Kusine, die Nichte, die Breite, die Dose, die Biene, die 
Schlange, die Ente, die Länge, die Höhe, die Tiefe

Các trò ráng học thuộc lòng số danh từ yếu này vì số lượng nó rất hạn chế (xem Liste)

Động từ yếu là loại động từ chia theo quy tắc, không biến âm ở ngôi 2 và ngôi 3 số ít trong Präsens.
- Động từ yếu ở Präteritum phải tận cùng bằng -te (-ete cho các động từ có đuôi -den, -nen, -ten )
- Động từ yếu ở Perfekt phải tận cùng bằng -t hay -et (cho các động từ có đuôi -den, -nen, -ten)

• fragen, fragte, gefragt | arbeiten, arbeitete, gearbeitet....
• lachen, lachte, gelacht | öffnen, öffenete, geöffnet

Động từ mạnh thường bất qui tắc khi chia. Những động từ gốc a, e , o khi chia ở ngôi 2 và ngôi 3 số ít trong Präsens bìến âm 
thành ä, i, ie, ö

• fahren, er fährt | sehen, er sieht | stoßen, er stößt....
• brechen, er bricht | fangen, er fängt

- Động từ mạnh ở Präteritum biến âm theo nhóm
- Động từ mạnh ở Perfekt biến âm theo nhóm và phải tận cùng bằng -en

– Động từ mạnh chia theo khoảng 13 nhóm

Nhóm: ei – ie – ie:  • bleiben, blieb, geblieben
Nhóm: a – u –a:     • fahren, fuhr, gefahren...
Nhóm: i – a – u:     • singen, sang gesungen.....

– Động từ mạnh tổng cộng chừng 100 động từ

Động từ hỗn hợp là loại động từ mang cả hai dạng trên:
- có thể bìến âm ở ngôi 2 và ngôi 3 số ít trong Präsens
• müssen, er muß | dürfen, er darf | mögen, er mag | wollen, er will | können, er kann
- biến âm ở Präteritum theo nhóm và tận cùng bằng -te
- biến âm ở Perfekt theo nhóm và tận cùng bằng -t hoặc -en
nhóm: e – a – a:  • denken, dachte, gedacht | rennen, rannte, gerannt
                           • senden, sandte, gesandt | nennen, nannte, genannt
nhóm: i – a – a:    • bringen, brachte, gebracht | haben, hatte, gehabt
nhóm: ü – u – u:   • müssen, musste, gemusst | dürfen, durfte, gedurft
nhóm: ö – o – o:  • mögen, mochte, gemocht | können, konnte, gekonnt
* salzen, salzte, gesalzen | mahlen, mahlte, gemahlen
* spalten, spalte, gespalten | winken, winkte, gewunken
__________________________________________________________



Mạnh và Yếu trong văn phạm đúc ngữ

Biến cách mạnh và yếu của tĩnh từ
a- Sau mạo từ xác định (der, die, das): tĩnh từ biến cách yếu
• Nominativ: der schöne Mann | die schöne Frau | das schöne Kind

b- Sau mạo từ bất định/phủ định (ein, eine, kein, keine): tĩnh từ biến cách hỗn hợp.
• Nominativ: ein schöner Mann | eine schöne Frau | ein schönes Kind
• Genitiv: eines schönen Mannes | einer schönen Frau | eines schönen Kindes
• Dativ: einem schönen Mann | einer schönen Frau | einem schönen Kind

c- Không mạo từ (Nullartikel): tĩnh từ biến cách mạnh
• Nominativ: schöner Mann | schöne Frau | schönes Kind
• Genitiv:     schönen Mannes | schöner Frau | schönen Kindes
• Dativ:        schönem Mann(e) | schöner Frau | schönem Kind(e)

    der, die, das                                     ein, eine, kein, keine                            ohne Artikel

1. schwache Deklination   2. Mischdeklination   3. starke Deklination

 M N F Pl    M N F Pl    M N F Pl

N e e e en   N er es e e   N er es e e

G en en en en   G en en en er   G en en er er

D en en en en   D en en en en   D em em er en

A en en e en   A en es e e   A en es e e


